



# บันทึกข้อความ

รอง ปมท. (บ)	ผช.ปมท.
วันที่ 21 พ.ค. 67	วันที่ 20 พ.ค. 67
เลขรับที่ 1550	เลขรับที่ 259
เวลา	เวลา

ส่วนราชการ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร ๐ ๒๒๒๒ ๑๑๔๒ มท. ๕๐๒๒๔

ที่ มท ๐๒๐๗.๕/ ๘๖๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ปมท.
เลขรับที่ 353
วันที่ 23 พ.ค. 67
เวลา 09.47

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ รุ่น ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนประมาณ ๒,๑๙๐ คน (เอกสาร ๑) โดยสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารและสถานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม/ค่าเช่า/ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพัก ห้องประชุม ตลอดจนค่าซักล้างเครื่องนอน ซึ่งสถาบันการพัฒนาชุมชนพิจารณาอนุญาตให้สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ใช้อาคารและสถานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้อาคารและสถานที่ (เอกสาร ๒)

๑.๒ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้สนับสนุนวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร ในการสอบวัดมาตรฐานครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ในการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น (เอกสาร ๓)

## ๒. ข้อเท็จจริง

โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๒.๑ โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงาน และการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิต เป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละ เอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่น มีค่านิยมของการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและห่วงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด ขยายผล เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามบริบทของภูมิสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการทดสอบเพื่อวัดมาตรฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

/๒.๒ รุ่นที่ ๔...

๒.๒ รุ่นที่ ๔ มีจำนวนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘๕ คน จากพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๕ วัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนชาวบ้าน ผู้นำชุมชน บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๘๓ คน เพศชาย จำนวน ๓๗ คน เพศหญิง จำนวน ๔๖ คน มีอายุสูงสุด ๗๑ ปี และต่ำสุด อายุ ๒๔ ปี (เอกสาร ๔)

๒.๓ ในการอบรมมีครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายกองเอก ธารณา คชเสนี นายหมวดตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักขิกา เจริญศรี และผู้ช่วยวิทยากรในการสอบวัดมาตรฐานครูประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน ๑๔ นาย

๒.๔ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสถาบัน การพัฒนาชุมชน พช. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พช. และผู้อำนวยการสถาบันดำรง ราชานภาพ สป. ร่วมให้การต้อนรับ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่า "ขอให้มั่นใจว่าวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ทำให้ผู้คนได้รู้จักสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด เมืองนอน หล่อหลอมจนเป็นผู้มีจิตอาสา ดูแลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงขอฝากความหวังไว้กับผู้เข้ารับการ ศึกษาอบรม ทุกคน ไปร่วมกันเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ใช้โอกาสในชีวิตไปถ่ายทอดพูดคุยบอกเล่า ทำให้ วงสนทนาเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดไปจนถึงการไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสาบอกเล่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นให้ผู้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นครู ก ไปบอก ไปเล่า ไปสร้าง ครู ข ทั้งผู้เป็น ครูบาอาจารย์ ตลอดจนถึงผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน เพราะผู้เข้ารับการอบรมทุกคนเป็นความหวังของชาติ เป็นผู้ที่ต้องทำให้คนไทย ได้รู้จักและภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ช่วยกันทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย และมีจิตใจรุกรบ ในการทำหน้าที่ผู้บอกเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นเพื่อประเทศชาติสืบไป"

๒.๕ ในการอบรมรุ่นที่ ๔ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และการแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอเพื่อเสริมองค์ความรู้ในการถ่ายทอด ขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ เพื่อทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ผ่านการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการบรรยายของสร้อยสังวาลย์แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน ๑๐ ตอน ดังนี้ (เอกสาร ๕)

ตอนที่ ๑ อัญมณีแรก คือ มุกดาหาร ได้กล่าวถึงความเป็นมาของชนชาติไทยและ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้เล่าถึงคนไทยนั้นย้ายถิ่นฐานมาจากที่ไหน โดยอ้างอิงจากหลักฐานและแนวความคิดต่าง ๆ รวมไปถึงได้เล่าถึงความสำคัญของคำว่าชาติ สัญลักษณ์ของความเป็นชาติและประวัติจริงชาติ

/ตอนที่ ๒...

ตอนที่ ๒ อัญมณี ที่ ๒ คือ นิลกาฬ เสาหลักและการดำรงอยู่ของไทย ได้กล่าวถึง ๓ เสาหลักของชาติ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมี ๓ แม่ที่ต้องตอบแทนบุญคุณ คือ แม่ผู้ให้กำเนิด แม่พระธรณี และแม่พระคงคา

ตอนที่ ๓ อัญมณี ที่ ๓ คือ โกเมน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียดสีของ บูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงสุโขทัย ได้เล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในสมัยอาณาจักรสุโขทัย ตั้งแต่ปลายอาณาจักรน่านเจ้าจนถึงอาณาจักรสุโขทัย หลอมรวมกับอาณาจักรอยุธยา

ตอนที่ ๔ อัญมณี ที่ ๔ คือ เพทาย กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียดสีของ บูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงศรีอยุธยา

ตอนที่ ๕ อัญมณี ที่ ๕ คือ มรกต กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียดสีของ บูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงธนบุรี

ตอนที่ ๖ อัญมณี ที่ ๖ คือ ทับทิม กล่าวถึงพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓

ตอนที่ ๗ อัญมณี ที่ ๗ คือ ไพฑูรย์ กล่าวถึงพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๖

ตอนที่ ๘ อัญมณี ที่ ๘ คือ ไพลิน กล่าวถึงพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๗ ถึงรัชกาลที่ ๘

ตอนที่ ๙ อัญมณี ที่ ๙ คือ บุษราคัม กล่าวถึงพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ ๙ และครอบครัวคุ้มเกล้าชาวประชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

ตอนที่ ๑๐ อัญมณี ที่ ๑๐ เพชร กล่าวถึงพระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

นอกจากนี้ การอบรมในครั้งนี้ยังมีหัวข้อพิเศษ คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช ๒๔๗๕ และการเยี่ยมชมนิทรรศน์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง และวีดิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วย

๒.๖ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์) ได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวโอวาทให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนเพชรบุรี พช. พร้อมด้วยจิตอาสา และผู้เข้าร่วมการศึกษาอบรมร่วมพิธี

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีค่านิยมของการเป็นผู้มีจิตสำนึกรัก ห่วงแหน มีความจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นโอกาส อันดีที่เราได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มิตรภาพระหว่างเพื่อน ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการทำงานและชีวิตต่อไป

๒.๗ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สตร.สป. (นางศิริโรจน์ ชินอักษร) ได้รับ มอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. (ร้อยตรี สรมงคล มงคลละสิริ) ได้กล่าวสรุปโครงการ ฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๘๓ คน ผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรทุกคน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ความสำคัญในการปกป้องสถาบันหลักของชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความพร้อมในการนำความรู้ไปขยายผล ต่อยอด เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

๒.๘ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. ได้ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฝึกอบรม วิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ ๔.๕๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ (เอกสาร ๖)

๒.๙ กองการเจ้าหน้าที่ สป. แจ้งว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้จัดทำ บัตรประจำตัวครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย กระทรวงมหาดไทย และให้เห็นขอบรูปแบบของบัตรฯ ทั้งนี้ ในการอบรมฯ รุ่นที่ ๔ สตร.สป. โดยความอนุเคราะห์ช่างภาพจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้ดำเนินการถ่ายรูปและ สตร.สป. ได้จัดทำข้อมูลผู้ผ่านการอบรมส่งให้ กจ.สป. เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวฯ ต่อไป (เอกสาร ๗)

### ๓. ข้อพิจารณา

สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการโดยความอนุเคราะห์ของภาคีเครือข่าย จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ มีหนังสือถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อขอขอบคุณครูผู้สอน จำนวน ๓ ท่าน คือ นายกองเอก ธารณา คชเสนี นายหมวดตรี น้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร. ลักษิกา เจริญศรี ซึ่งได้อุทิศเสียสละในการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งรายงานสรุปผลความคืบหน้า การฝึกอบรมโครงการฯ ดังกล่าว

๓.๒ มีหนังสือถึงกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ใช้สถานที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของห้องพัก ห้องประชุม ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ พร้อมทั้งส่งสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ และแบบประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวม (รุ่นที่ ๔)

๓.๓ มีหนังสือถึงจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔ จังหวัด ตามข้อ ๒.๒ เพื่อทราบสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ ๔ และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือส่งตัวแทนจังหวัดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่จังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นครู ก หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้การดำเนินโครงการสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

#### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อ ๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตามข้อ ๓.๑ กรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๓.๒ และจังหวัด ตามข้อ ๓.๓ ที่เสนอมาพร้อมนี้

ร้อยตรี



(สรมงคล มงคลศิริ)

ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  
(นางวรสุดา รัตนสุคนธ์)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย

  
(นายสมคิด จิตนง) ๒๕๖๗

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

  
๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย